




ประกาศกรุงเทพมหานคร
เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคล

ด้วย ก.ก. ได้มีมติในการประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๔ อนุมัติหลักเกณฑ์การคัดเลือกบุคคลและการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไปและประเภทวิชาการ ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยให้นำหลักเกณฑ์การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสำหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ (ตำแหน่งประเภททั่วไป) และตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ สำหรับตำแหน่งระดับ ๘ ลงมา ตามมติ ก.ก. ครั้งที่ ๖/๒๕๕๑ เมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๑ ซึ่งได้กำหนดให้กรุงเทพมหานครพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตามที่ ก.ก. ได้กำหนดตำแหน่งไว้แล้ว ในอัตราส่วน ๑ ราย ต่อ ๑ ตำแหน่ง มาใช้กับการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการและชำนาญการพิเศษ

กรุงเทพมหานคร ได้ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ที่ขอรับการคัดเลือก พร้อมทั้งเค้าโครงเรื่องของผลงานที่จะส่งประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับสูงขึ้นแล้ว ปรากฏว่ามีผู้ผ่านการคัดเลือก ดังต่อไปนี้

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่งปัจจุบัน (ตำแหน่งเลขที่)	ตำแหน่งที่ได้รับการคัดเลือก (ตำแหน่งเลขที่)	ส่วนราชการ/ หน่วยงาน
๑.	นางสาวอรกานต์ สังข์คุ้ม	ทันตแพทย์ชำนาญการ (ด้านทันตกรรม) (ตำแหน่งเลขที่ รพต. ๒๘๓)	ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ (ด้านทันตกรรม) (ตำแหน่งเลขที่ รพต. ๒๘๓)	กลุ่มงานทันตกรรม กลุ่มภารกิจด้าน- บริการตติยภูมิ โรงพยาบาลตากสิน สำนักงานแพทย์

ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑


(นายภัทรคม์ ทรรทรานนท์)
ปลัดกรุงเทพมหานคร

สรุปข้อมูลของผู้ขอรับการคัดเลือก

ชื่อผู้ขอรับการคัดเลือก นางสาวอรกานต์ สังข์คุ้ม

เพื่อประเมินบุคคลในตำแหน่งทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ ด้านทันตกรรม (ตำแหน่งเลขที่ รพต. ๒๘๓)

หลักเกณฑ์การคัดเลือก	ข้อมูล
<p>๑. การพิจารณาคุณสมบัติของบุคคล</p> <p>๑.๑ คุณวุฒิการศึกษา</p> <p>๑.๒ ประวัติการรับราชการ</p> <p>๑.๓ มีระยะเวลาการดำรงตำแหน่งและการปฏิบัติงานตามที่กำหนดไว้ในมาตรฐานกำหนดตำแหน่งหรือได้รับยกเว้นจาก ก.ก. แล้ว</p> <p>๑.๔ มีระยะเวลาขั้นต่ำในการดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งในสายงานที่จะคัดเลือก</p> <p>๑.๕ มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ</p>	<ul style="list-style-type: none"> - ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับสอง) - ประกาศนียบัตรทันตแพทย์เฉพาะทางระดับวุฒิบัตรสาขาปริทันตวิทยา - ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาวิชาปริทันตวิทยา - วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรม สาขาปริทันตวิทยา - อายุราชการ ๙ ปี ๑ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ ถึงวันที่ ๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑) - ดำรงตำแหน่งทันตแพทย์ระดับชำนาญการเป็นเวลา ๔ ปี (ตั้งแต่วันที่ ๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑) - ดำรงตำแหน่งในสายงานทันตแพทย์มาแล้วเป็นเวลา ๙ ปี ๑ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ ถึงวันที่ ๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑) - ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรม ที่ ท.๑๐๓๐๑ วันออกใบอนุญาตวันที่ ๒๐ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๒
<p>๒. การพิจารณาคุณลักษณะของบุคคล</p> <ul style="list-style-type: none"> - ต้องได้คะแนนรวมที่ผู้บังคับบัญชาประเมินไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ 	<ul style="list-style-type: none"> - ได้คะแนนประเมิน ร้อยละ ๙๘
<p>๓. อื่น ๆ (ระบุ)</p> <p>.....</p> <p>.....</p>	

เอกสารแสดงผลงานที่จะส่งประเมิน

ชื่อผู้ขอรับการประเมิน นางสาวอรกานต์ สังข์คุ้ม

ตำแหน่งที่จะขอรับการประเมิน ตำแหน่งทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ ด้านทันตกรรม (ตำแหน่งเลขที่ รพต. ๒๕๓)

๑. ผลงานที่เป็นผลการดำเนินงานที่ผ่านมา

ชื่อผลงาน วิธีดำเนินการให้เกิดการสร้างใหม่ของอวัยวะปริทันต์โดยการใช้แผ่นเยื่อเพื่อชักนำให้สร้างเนื้อเยื่อใหม่ (guided tissue regeneration) ร่วมกับการปลูกกระดูก (bone grafting)

ช่วงระยะเวลาที่ทำผลงาน ๖ พฤษภาคม ๒๕๕๙ - ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๐

ขณะดำรงตำแหน่ง ทันตแพทย์ ระดับชำนาญการ สังกัดกลุ่มงานทันตกรรม กลุ่มภารกิจด้านบริการตติยภูมิ โรงพยาบาลตากสิน สำนักการแพทย์

กรณีดำเนินการด้วยตนเองทั้งหมด

กรณีดำเนินการร่วมกันหลายคน รายละเอียดปรากฏตามคำรับรองการจัดผลงานที่เสนอขอประเมิน

ผลสำเร็จของงาน

การรักษาฟันที่เป็นโรคปริทันต์อักเสบรุนแรง ด้วยการขูดหินน้ำลายและเกลารากฟันเพียงอย่างเดียว อาจมีการตอบสนองต่อการรักษาไม่ดีเท่าที่ควร เนื่องจากข้อจำกัดในการเข้าทำงานของเครื่องมือ ดังนั้นจึงจำเป็นต้องรักษาในขั้นแก้ไข (Corrective phase) โดยการทำการศัลยกรรมปริทันต์ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อกำจัดร่องลึกปริทันต์และแก้ไขความพิการของกระดูกที่เหลืออยู่ การใช้แผ่นเยื่อเพื่อชักนำให้สร้างเนื้อเยื่อใหม่ (guided tissue regeneration) ร่วมกับการปลูกกระดูก (bone grafting) เป็นวิธีหนึ่งซึ่งช่วยส่งเสริมให้เกิดการสร้างใหม่ของอวัยวะปริทันต์ที่ถูกทำลายไป (periodontal regeneration) ได้แก่ เอ็นยึดปริทันต์ (periodontal ligament) เคลือบรากฟัน (cementum) และกระดูกเบ้าฟัน (alveolar bone) ช่วยให้ฟันที่เป็นโรคปริทันต์อักเสบรุนแรง มีการพยากรณ์โรคที่ดีขึ้น ลดร่องลึกปริทันต์ ให้อยู่ในระดับที่ง่ายต่อการเข้าไปทำความสะอาดโดยทันตแพทย์ เกิดการสร้างกระดูกใหม่ในภาพถ่ายรังสี ผู้ป่วยไม่ต้องสูญเสียฟัน เก็บไว้ใช้งานได้ตามปกติ ไม่ต้องใส่ฟันเทียมทดแทน คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยดีขึ้น

๒. ข้อเสนอ แนวคิด วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ชื่อข้อเสนอ การพัฒนาคลินิกปริทันต์ของโรงพยาบาลตากสินทั้งด้านการป้องกันและการรักษา

วัตถุประสงค์และหรือเป้าหมาย

๑. ให้ผู้ป่วยทั่วไปที่เข้ามารับการรักษาทางทันตกรรม และผู้ป่วยกลุ่มที่มีความเสี่ยง ได้แก่ โรคเบาหวาน ทราบถึงสาเหตุของโรคปริทันต์และวิธีการดูแลสุขภาพช่องปากที่ถูกต้องเพื่อป้องกันการเกิดโรคด้วยตนเอง

๒. ผู้ป่วยโรคปริทันต์อักเสบได้รับการรักษาที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยเฉพาะในรายที่มีความซับซ้อนหรือมีรอยโรคร่วมได้รับการประเมิน ตรวจวินิจฉัยอย่างถูกต้อง และวางแผนการรักษาร่วมกันโดยทันตแพทย์สหสาขา รวมถึงได้รับทันตสุขศึกษารายบุคคลและการรักษาขั้นคงสภาพ เพื่อคงสภาวะปริทันต์ที่ดีในระยะยาว ภายหลังการรักษา

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

การพัฒนาคลินิกปริทันต์ของโรงพยาบาลตากสินทั้งทางด้านการป้องกันและการรักษาจะช่วยให้ผู้ป่วยในกลุ่มทันตกรรมทั่วไป หรือผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงในการเกิดโรค เช่น ผู้ป่วยโรคเบาหวาน ตระหนักถึงความสำคัญ ของโรคปริทันต์และรู้จักการป้องกันโรคด้วยตนเอง ลดอัตราการเกิดโรคและโอกาสการสูญเสียฟันก่อนวัยอันควร และกลุ่มผู้ป่วยที่เป็นโรคปริทันต์อักเสบ ได้รับการรักษาอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะในรายที่มีรอยโรคร่วม รวมถึงสามารถคงสภาพอวัยวะปริทันต์ที่ดีภายหลังการรักษา